



ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ

ตามที่ ได้มีการประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยได้รับมอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตามรายชื่อเรียงตามลำดับผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยที่สุดดังต่อไปนี้

รหัสสาขา ๖๐๑ สาขาอาหารและโภชนาการ

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๗๖๐๑๐๐๐๓	นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์	
๒	๖๘๐๗๖๐๑๐๐๐๕	นางสาวณัฐวรรณ ยิ้มปลื้ม	

รหัสสาขา ๕๐๘ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๘๐๗๕๐๘๐๐๐๓	นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์	

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น บุคคลลำดับที่ ๑ มารายงานตัวโดยให้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัว ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางจิรวรรณ นวลรอด)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ เริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
เรื่อง บัญชีลงรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องนำมาใช้ในวันรายงานตัว

๑. บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายบัตรฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๓ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๓ ชุด
๓. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ตัวจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔. เอกสารอื่น ๆ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร จำนวน ๓ ฉบับ

หมายเหตุ

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ ได้กำหนดไว้